



# สมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย

## สรุปข่าวประจำสัปดาห์

ประจำวัน 18 - 24 กรกฎาคม 2555

### ลือแซด! รัฐงุบงิบขายข้าวถูก เจือนส่วนต่างจ่ายหักการเมือง ชีกระทบส่งออกหนีชบเวียดนาม

แหล่งข่าวจากวงการค้าข้าวเปิดเผยว่า หลังจากที่รัฐบาลเปิดโครงการรับจำนำข้าวปีการผลิต 2554/2555 มาตั้งแต่ช่วงปลายปีที่แล้วจนถึงขณะนี้ มีข้าวสารอยู่ในสต็อกรัฐบาลแล้ว กว่า 10 ล้านตัน ซึ่งข้าวสารในส่วนนี้ทางกระทรวงพาณิชย์ได้ทยอยขายข้าวในทางลับออกไป โดยไม่เปิดเผยข้อมูลว่า จำหน่ายไปในราคาและปริมาณเท่าใด ซึ่งในวงการค้าข้าวระบุว่า ราคาที่กระทรวงพาณิชย์ขายข้าวไปให้ผู้ซื้อนั้น ถูกกว่าต้นทุนที่รับจำนำมาถึงตันละ 8,000-9,000 บาท

ทั้งนี้ ข้าวขาว 5% ระบายทางลับออกไปในราคากิโลกรัม (กก.) ละ 14-15 บาท หรือตันละ 14,000-15,000 บาท ขณะที่ต้นทุนอยู่ที่ กก.ละ 22-23 บาท หรือตันละ 22,000-23,000 บาท โดยกลุ่มพ่อค้าที่ได้ข้าวในสต็อกรัฐบาลไปต้องจ่ายส่วนต่างให้นักการเมืองในราคาตันละ 500 บาท

แหล่งข่าวกล่าวต่อว่า ผู้ส่งออกที่ไม่ได้เป็นกลุ่มที่ใกล้ชิดนักการเมืองฝ่ายรัฐบาล เมื่อเสนอขอซื้อข้าวสารในสต็อกจะถูกปฏิเสธ ทั้งที่มีคำสั่งเข้ามาแต่ไม่สามารถหาข้าวในประเทศส่งออกได้ เพราะข้าวส่วนใหญ่อยู่ในมือรัฐบาล จึงต้องเลี่ยงไปซื้อข้าวจากเวียดนามส่งออกแทน ส่งผลให้การส่งออกข้าวของไทยในภาพรวมลดลง ขณะที่เวียดนามมียอดส่งออกข้าวเพิ่มขึ้น คาดว่าทั้งปีจะส่งออกได้ไม่เกิน 7 ล้านตัน

"รัฐบาลชุดนี้เลือกที่จะใช้วิธีการระบายข้าวในทางลับ โดยไม่เปิดเผยข้อมูลใดๆ ให้สาธารณชนรับทราบ ซึ่งเป็นวิธีการเดียวกับรัฐบาลชุดที่แล้วสมัยที่นางพรทิชา นาคาศัย เป็นรัฐมนตรีว่าการ กระทรวงพาณิชย์ ซึ่งเกิดข้อครหามากมายโดยเฉพาะการขายข้าวไปในราคาถูก โครงการขาดทุนเป็นการใช้เงินภาษีของประชาชนมาอุ้มพ่อค้า หากจะให้โปร่งใสควรเปิดประมูล เพื่อให้เกิดการแข่งขันที่เป็นธรรม และเมื่อมีการแข่งขันราคากันก็จะทำให้ขายข้าวได้ราคาดีขึ้น" แหล่งข่าวกล่าว

แหล่งข่าวกล่าวต่อว่า เรื่องที่น่ากังวลคือ ถ้ารัฐบาลยังระบายข้าวออกไปช้าจะทำให้เกิดความเสียหาย ที่ข้าวในสต็อกรัฐบาลที่ฝากไว้กับโกดังของ โรงสีจะถูกน้ำท่วม โดยเฉพาะในพื้นที่ลุ่มภาคกลาง ที่ฝนเริ่มตกมากขึ้น แม้ว่าข้าวจะทำประกันเอาไว้ แต่วงเงินคุ้มครองจะอยู่ที่ 10% ของมูลค่าข้าวทั้งหมดเท่านั้น

แหล่งข่าวจากกระทรวงการคลังกล่าวว่า เมื่อเร็วๆ นี้สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ได้ทำหนังสือแจ้งให้กระทรวงการคลังตอบข้อหารือกรณีที่กระทรวงพาณิชย์ประมูลขายข้าวโดยอ้างเป็นความลับ ไม่สามารถเปิดเผยข้อมูลได้นั้น ถือเป็นการขัดระเบียบการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบพัสดุหรือไม่

"กระทรวงการคลังได้ชี้แจงไปว่า ข้าวไม่ใช่พัสดุ และการประมูลลับโดยมีการต่อราคากันทางโทรศัพท์นั้นถือว่าการประมูลที่ไม่มีความโปร่งใสเป็นธรรม อย่างไรก็ตาม เชื่อว่าทาง ป.ป.ช. จะนำข้อหารือดังกล่าวไปดำเนินการตรวจสอบและหาผู้กระทำทุจริตต่อไป"

ที่มา มติชน

### เตรียมยกระดับคุณภาพข้าวอีกชั้น ครอบคลุมทั้งหอมมะลิ-ข้าวขาว

นายมนัส สร้อยพลอย อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ เปิดเผยถึงความคืบหน้าการปรับปรุงมาตรฐานข้าวส่งออก หลังสมาคมผู้ส่งออกข้าวไทยและสมาคมโรงสีข้าวไทยคัดค้าน และต้องการให้เปิดรับฟังความคิดเห็นจาก

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องก่อนว่า กรมจะยังเดินหน้าผลักดันมาตรฐานส่งออกข้าวหอมมะลิไทย 95% หรือมีเนื้อข้าวหอมมะลิ 95% และมีข้าวอื่นผสมได้ไม่เกิน 5% จากเดิมมีเพียงมาตรฐานเดียวคือ 92% และมีข้าวอื่นผสมได้ไม่เกิน 8% เพื่อให้มาตรฐานข้าวหอมมะลิไทยส่งออกสูงขึ้นเป็นข้าวระดับพรีเมียม ซึ่งจะมีผลดีจากราคาขายให้สูงขึ้นได้อีก แต่การทำมาตรฐานใหม่คาดว่าจะทำเป็นแบบสมัครใจ ที่ผู้ส่งออกจะทำตามหรือไม่ก็ได้ แต่ถ้าไม่ทำตาม ก็ต้องทำตามมาตรฐานเดิมที่ 92% โดยจะออกประกาศกระทรวงพาณิชย์บังคับใช้เร็ว ๆ นี้

พร้อมกันนี้ กรมอยู่ระหว่างการทบทวนให้การส่งออกข้าวขาวต้องได้มาตรฐานตาม พ.ร.บ.มาตรฐานสินค้าขาออก พ.ศ. 2503 จากเดิมที่บังคับใช้กับการส่งออกข้าวหอมมะลิเท่านั้น ซึ่งเป็นมาตรฐานบังคับที่ผู้ส่งออกข้าวขาวจะต้องผ่านการตรวจสอบให้ได้ตามมาตรฐานของข้าวแต่ละชนิดก่อนการส่งออก เช่น ข้าวขาว 100% ก็ต้องเป็นข้าวขาวเมล็ดสมบูรณ์ 100% ไม่มีข้าวหักเลย หรือ ข้าว 5% ต้องมีข้าวขาวเมล็ดสมบูรณ์ไม่น้อยกว่า 95% และมีข้าวหักเพียง 5% เท่านั้น โดยจะนำเสนอนายบุญทรง เตริยาภิรมย์ รว.พาณิชย์ พิจารณาเห็นชอบและออกประกาศกระทรวงพาณิชย์บังคับใช้ต่อไป

“เร็ว ๆ นี้จะมีการประชุมชี้แจงต่อผู้ส่งออกและผู้ค้าข้าวในไทยและต่างประเทศ และกำหนดจะให้เป็นมาตรฐานส่งออกข้าวของโลก เพื่อให้ทั่วโลกได้รับรู้ถึงมาตรฐานส่งออกข้าวหอมมะลิไทย ทั้ง 95% และ 92% เพื่อเพิ่มมูลค่าการส่งออกข้าวไทย ป้องกันปัญหาการปลอมปนข้าว และรักษาฐานลูกค้าข้าวไทยหลังเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (เออีซี) ในอีก 3 ปีข้างหน้า” นายมนัส กล่าว  
**ที่มา ข้าวไทยรัฐออนไลน์**

### **ธ.ก.ส.ถังแตกแบกจำหน่ายข้าวเกินตัว**

นายลักษณะ วจนานวัช ผู้จัดการ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) กล่าวว่า คาดว่าการปิดโครงการรับจำนำข้าว, มันสำปะหลัง และการแทรกแซงราคาอย่างพารา ในปี นี้ธนาคารต้องใช้จ่ายเงินในโครงการดังกล่าวถึง 3 แสนล้านบาท โดยในจำนวนนี้เป็นการใช้จ่ายเงินของธนาคาร 9 หมื่นล้านบาทและเงินที่กระทรวงการคลังกู้มาให้ 2.1 แสนล้านบาท

โดยปัจจุบัน ธนาคารใช้จ่ายเงินเพื่อดำเนินโครงการจำนำข้าวไปแล้ว 2.7 แสนล้านบาท เป็นเงินของธนาคาร 9 หมื่นล้านบาทเป็นเงินกู้ของกระทรวงการคลัง 1.2 แสนล้านบาท ยังค้างเงินจ่ายธนาคารอีก 6 หมื่นล้านบาทที่ธนาคารต้องใช้สภาพคล่องของ ธนาคารไปใช้ในโครงการรับจำนำ ข้าวไปก่อน โดยกระทรวงการคลังจะทยอยใช้ให้ภายใน 2 เดือน พร้อมกับเงินกู้ที่เหลืออีก 3 หมื่นล้านบาท ต้องนำไปใช้ในโครงการ รับจำนำข้าวรอบต่อไปด้วย

ทั้งนี้ ในส่วนของการรับจำ นำข้าวทั้งหมด คาดว่าจะสูงถึง 17-18 ล้านตัน โดยเป็นข้าวนาปี 6.8 ล้านตัน และเป็นข้าวนาปรัง 11 ล้านตัน เนื่องจากเกษตรกรเร่งปลูกข้าวหลังน้ำท่วมจำนวนมาก

“การรับจำนำข้าวรอบใหม่ ทางธนาคารได้แจ้งกับนายกิตติ รัตน ธิ ระนอง รองนายกรัฐมนตรี และ รว.คลัง แล้ว ว่า ทางธนาคารไม่มีสภาพคล่องที่จะมาปล่อยกู้ในโครงการดังกล่าวต่อไปได้ ต้องให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องกับการรับ จำนำหรือเพื่อหาสภาพคล่องมาให้กับธนาคาร หากยังมีการรับจำนำข้าวในรอบต่อไป ซึ่งเข้าใจว่า คณะกรรมการนโยบายข้าวแห่งชาติ (กขช.) อยู่ระหว่างการพิจารณาสรุปนโยบายรับจำนำข้าว รอบใหม่อยู่” นายลักษณะ กล่าว

นายลักษณะ กล่าวอีกว่า ธนาคารจะเสนอเรื่องการเพิ่มทุนเรือนหุ้นจาก 5 หมื่นล้านบาทเป็น 6 หมื่นล้านบาท ให้คณะรัฐมนตรี (ครม.) พิจารณาใหม่ โดยหลังจากรับการอนุมัติแล้ว ก็จะทำการเพิ่มทุนซึ่งส่วนหนึ่งมาจากเงินปันผลที่ธนาคารจ่ายให้กระทรวงการคลังในฐานะผู้ถือหุ้น ซึ่งมีมติ ครม. ให้โอนกลับมาชำระ เงินทุนจำนวน 1,800 ล้านบาท อีกส่วนหนึ่งมาจากเงินงบประมาณ ปี 2556 จำนวน 750 ล้านบาท ซึ่งจะทำให้กองทุนต่อสินทรัพย์เสี่ยง หรือ BIS ของธนาคารที่ปัจจุบันอยู่ที่ 9% กว่า ไปอยู่ที่ 10%



ผู้จัดการ ธ.ก.ส. ยังกล่าวอีกว่า เงินกองทุนของธนาคารที่ลดลงมา เนื่องจากธนาคารต้องใช้จ่ายเงินไปรับจำนำข้าวถึง 9 หมื่นล้านบาท โดยในส่วนของงบรับจำนำที่ใช้เงินกู้จากกระทรวงการคลัง ไม่ถูกนำมาคิดคำนวณเงินกองทุนของธนาคาร เพราะมติ ครม. กำหนดให้แยกบัญชีออกมาต่างหาก

**ที่มา ไทยโพสต์**

## **ปชป.แฉทุจริตจำนำข้าว โกงชวานา นำของเน่า ข้าวเขมร พม่ามาสวมสิทธิ์**

นพ.วรงค์ เดชกิจวิกรม ส.ส.พิษณุโลก ในฐานะ รมช.พาณิชย์ เเงพรรคประชาธิปัตย์ แถลงถึงโครงการรับจำนำข้าวของรัฐบาลน.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร ว่าพรรคประชาธิปัตย์ได้รับการร้องเรียนจากชาวบ้านว่าพบการทุจริตเป็นจำนวนมากโดยเฉพาะโรงสีที่เข้าร่วมโครงการ เกรงว่าประเทศจะไปไม่รอด เนื่องจากประเด็นส่วนใหญ่ที่ได้รับการร้องเรียน คือ โครงการรับจำนำมีการทุจริตในทุกขั้นตอน

โดยขั้นที่ 1 การนำข้าวจากชวานาไปยังโรงสี ชวานาถูกโกงความชื้น น้ำหนัก และสิ่งเจือปน ซึ่งยังไม่มีเจ้าหน้าที่ภาครัฐลงไปดูแล ขั้นที่ 2 เอาข้าวไปเก็บไว้ในโกดัง โดยปกติหน่วยงานรัฐจะจ่ายค่าเช่ากระสอบละ 2 บาท แต่ในเดือนแรกจะหักให้เจ้าหน้าที่เป็นค่าตั้ง นอกจากนั้นยังมีหน่วยงานตรวจสอบคุณภาพข้าวก่อนเก็บเข้าโกดัง โดยมีการเรียกเก็บค่าหัวคิว ตั้งแต่ 7-100 บาท แต่ระยะหลัง 7 บาทไม่ค่อยมี โดยอ้างว่าข้าวที่ชวานานำมาไม่ได้คุณภาพ

“ผมทราบมาว่ามีการนำข้าวที่ไม่ได้มาตรฐาน และข้าวเก่าจากโครงการเดิม ในปี 51-52 มาสวมสิทธิ์ เข้าโครงการใหม่ และนำข้าวในประเทศเพื่อนบ้าน เช่น ประเทศพม่า และกัมพูชา เข้ามาสวมสิทธิ์ด้วย และจากการตรวจสอบพบว่า ตามโกดังต่างๆ จะมีข้าวเน่าผสมกับข้าวคุณภาพดีถึง 30 เปอร์เซ็นต์ จนทำให้ข้าวที่มีอยู่เน่า”

นพ.วรงค์ กล่าวอีกว่า ขั้นที่ 3 คือ การประมูลข้าวอย่างลับๆ ของรัฐบาล ที่สื่อเอื้อประโยชน์ให้กับบริษัทของคนใกล้ชิดกับรัฐบาล ดังนั้นตนคิดว่าพรรคประชาธิปัตย์ขอเรียกร้องไปยังรัฐบาล ให้เข้าตรวจสอบในเรื่องนี้ และขอให้ตั้งคณะกรรมการร่วม โดยมีฝ่ายค้านเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการด้วย และหากคิดว่าโครงการดังกล่าวมีความบริสุทธิ์ ก็ไม่น่าจะเสียหาย แต่หากรัฐบาลไม่มีการตั้งคณะกรรมการร่วมเพื่อเข้าไปตรวจสอบข้าวตามโกดังต่างๆ จะสื่อให้เห็นว่ารัฐบาลมีส่วนได้เสียกับโครงการนี้ และอยากย้ำว่านี่คือโครงการมหากาพย์ของการโกงโครงการรับจำนำของรัฐบาลพรรคเพื่อไทย

อย่างไรก็ตามขณะนี้พรรคประชาธิปัตย์ กำลังรวบรวมหลักฐานเพื่อที่จะให้สาวไปถึงตัวรมว.พาณิชย์ เพราะเรื่องนี้จะต้องถูกนำมาอภิปรายไม่ไว้วางใจแน่นอน

**ที่มา ASTVผู้จัดการออนไลน์**

## **หอการค้าไทยเสียแชมป์ส่งออกข้าว**

นายธนวรรธน์ พลวิชัย ผู้อำนวยการศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย กล่าวระหว่างการประชุมแถลงข่าวผลสำรวจทัศนคติต่อนโยบายการรับจำนำข้าว และมันสำปะหลังของรัฐบาล ที่สำรวจจากกลุ่มเกษตรกรตัวอย่างทั่วประเทศ 2,400 รายว่า นโยบายรับจำนำสินค้าเกษตรทั้ง 2 ชนิด มองในแง่วิชาการ สามารถยกระดับราคาได้จริง เช่นข้าว ราคาก่อนรับจำนำอยู่ที่เฉลี่ยตันละ 9,000 บาท แต่หลังรับจำนำราคาเฉลี่ยตันละ 10,500 บาท

ส่วนมันสำปะหลังราคาล่าสุดเดือนพ.ค.-มิ.ย.กิโลกรัม(กก.)ละเกือบ 3 บาท จากก่อนจำนำที่ก.ละ 1 บาทกว่า ส่งผลให้เกษตรกรมีรายได้มากขึ้น เป็นการช่วยพยุงเศรษฐกิจระดับท้องถิ่น และรัฐบาลทำในเวลาเหมาะสม เพราะเศรษฐกิจยังไม่ฟื้นตัวเต็มที่จากน้ำท่วมปีก่อน กำลังซื้อหด จึงให้คะแนนจำนำข้าวที่ 8 และจำนำมันที่ 9 คะแนน จากเต็ม 10 คะแนน

อย่างไรก็ตาม รัฐบาลควรดำเนินนโยบายรับจำนำต่อเนื่องเพียง 3-5 ปี เพื่อกระตุ้นกำลังซื้อในประเทศในช่วงที่เศรษฐกิจไทยยังเปราะบางจากปัญหาวิกฤติเศรษฐกิจโลก จากนั้นควรปล่อยให้ราคาสินค้าเป็นไปตามกลไกตลาด ส่วนสิ่งที่รัฐบาลต้องเร่งปรับปรุงคือ การลดต้นทุนการผลิต ที่เป็นปัญหาใหญ่ให้กับเกษตรกร

ขณะเดียวกันควรเร่งหาตลาดส่งออก โดยเฉพาะข้าว ที่ขณะนี้ภาคเอกชนส่งออกข้าวได้ลดลง เพราะอินเดีย กลับมาส่งออกข้าวอีกครั้งในปริมาณมาก และราคาต่ำ ส่งผลให้เวียดนาม ต้องลดราคาขายลงมาเพื่อให้แข่งขันได้ แต่ผู้ส่งออกไทย ไม่สามารถลดราคาขายได้ เพราะต้นทุนราคาข้าวไทยสูงกว่าคู่แข่งมาก

นายธนวรรธน์ เชื่อว่า ปีนี้ไทยจะเสียแชมป์ผู้ส่งออกข้าวอันดับ 1 ของโลกให้กับอินเดียอย่างแน่นอน ส่วนอันดับ 2 คือเวียดนาม สอดคล้องกับการคาดการณ์ของสหรัฐฯ ที่คาดว่าอินเดียจะส่งออกข้าวในปีนี้ได้มากถึง 8 ล้านตัน เวียดนาม 7 ล้านตัน และไทย 6.5 ล้านตันสำหรับการส่งออกจากภาคเอกชน แต่ปีหน้าสหรัฐฯคาดว่า ไทยจะทวงแชมป์คืนมาได้ด้วยปริมาณส่งออกที่ 8 ล้านตัน เวียดนาม 7 ล้านตัน และอินเดีย 6 ล้านตัน

อย่างไรก็ตาม ขณะนี้เป็นห่วงว่า อีก 10 ปีข้างหน้า อาชีพชาวนาจะหมดไป เพราะปัจจุบัน อายุเฉลี่ยชาวนาไทยอยู่ที่ประมาณ 50 ปี และยังมีเวลาเหลือทำนาได้อีก 10 ปี ขณะที่ลูกหลานไม่ทำนาต่อแล้ว เพราะได้เงินน้อย เหนื่อย และขายที่ดินเพื่อทำบ้านจัดสรร สนามกอล์ฟ หากระหว่างนี้ รัฐบาลไม่เร่งสร้างความมั่นคงให้กับอาชีพชาวนาก็อาจทำให้ประเทศไทยเสี่ยงจะเกิดความไม่มั่นคงทางด้านอาหารขึ้นได้

"เทียบสัดส่วนกำไรของชาวนาที่ 25% แม้จะมากกว่าโรงสีที่มีกำไร 3-5% และผู้ส่งออกมีกำไร 1% เท่านั้น แต่ชาวนามีพื้นที่ปลูกน้อยทำให้รายได้รวมไม่สูง ไม่รวย ลูกหลานจึงไม่ทำต่อ แต่ผู้ส่งออกและโรงสีมีข้าวมากกำไรมากจึงร่ำรวยได้"

นายวิช คุณทวีเทพ อาจารย์ประจำศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย เปิดเผยว่า ผลสำรวจทัศนคติต่อนโยบายการรับจำนำข้าว และมันสำปะหลังของรัฐบาล ที่สำรวจจากกลุ่มเกษตรกรตัวอย่างทั่วประเทศ 2,400 ราย พบว่า ชาวนาส่วนใหญ่ 84.3%เคยร่วมโครงการรับจำนำ ในจำนวนนี้ส่วนใหญ่40.3%ให้เหตุผลที่ร่วมโครงการเพราะเป็นโครงการของรัฐบาล และ37%เพราะได้รับเงินมากกว่าการขายทางการค้าปกติ

ผู้ตอบส่วนใหญ่ 69.8% ระบุพอใจปานกลาง เพราะทำให้มีรายได้มากขึ้น มีเงินออมมากขึ้น เป็นหนี้ลดลง มีกำลังซื้อสินค้าและวัสดุอุปกรณ์ทางการเกษตรได้มากขึ้น ดังนั้น เกษตรกรส่วนใหญ่ต้องการให้รัฐบาลดำเนินนโยบายนี้ต่อไป หากในอนาคตรัฐบาลมีโครงการรับจำนำอีก ผู้ตอบ 80.3% ระบุจะเข้าร่วมแน่นอน มีเพียง 6.2% ที่ไม่เข้าร่วม และอีก 13.6% ระบุไม่แน่ใจ

ทั้งนี้ หากรัฐบาลจะมีโครงการรับจำนำอีก ผู้ตอบ 72.3% ระบุพอใจกับระดับราคาจำนำในปัจจุบัน ที่ข้าวเปลือกเจ้าตันละ 15,000 บาท และข้าวเปลือกหอมมะลิตันละ 20,000 บาท แต่มีผู้ตอบอีก 27.7% ระบุยังไม่พอใจ ต้องการให้เพิ่มเป็นเฉลี่ยตันละ 18,361.37 บาท ส่วนเมื่อถามว่าหากราคาจำนำสูงขึ้นทำให้ข้าวไทยขายแข่งขันกับคู่แข่งไม่ได้ รัฐบาลควรทำอย่างไร ผู้ตอบ 41% ระบุสร้างคุณภาพข้าวไทยให้แตกต่าง ส่วน 22.7% ระบุควบคุมต้นทุนการผลิต อีก 21.4% ระบุลดราคาลงยอมขาดทุน และอีก 8.1% ระบุยกเลิกการจำนำปล่อยให้ไปตามกลไกตลาด

เมื่อถามว่า ระเบียบขั้นตอนการรับจำนำข้าวเปิดโอกาสให้มีการทุจริตได้มากน้อยเพียงใด ผู้ตอบส่วนใหญ่ 45.3% ระบุปานกลาง อีก 16.4% ระบุมากถึงมากที่สุด และ27.7% ระบุน้อยถึงน้อยที่สุด

สำหรับข้อเสนอแนะต่อรัฐบาลคือ ควบคุมราคาสินค้าที่เป็นวัตถุดิบทางการเกษตร และต้นทุนการเกษตร เพราะปัญหาต้นทุนการผลิตสูง ทั้งจากราคาปุ๋ยเคมี ยาฆ่าแมลง ราคาน้ำมัน ค่าแรง และค่าเครื่องจักรอุปกรณ์ทางการเกษตร เป็นปัญหาสำคัญอันดับแรกของเกษตรกร

นอกจากนั้นควรดูแลและแก้ปัญหาภัยธรรมชาติ, เพิ่มคุณภาพของเมล็ดพันธุ์และผลผลิต, จัดสรรน้ำให้เพียงพอ, ดูแลราคาข้าวให้เหมาะสมกับต้นทุน, จัดอบรมให้ความรู้เกษตรกร และดูแลราคาอย่างต่อเนื่องไม่ให้เกิดค่า

ส่วนนโยบายการรับจำนำมันสำปะหลังว่า ผู้ตอบส่วนใหญ่ถึง 81.6% ระบุพอใจระดับปานกลางถึงมาก เพราะมีรายได้มากขึ้น มีเงินออมมากขึ้น เป็นหนี้ลดลง มีกำลังซื้อสินค้า และวัสดุอุปกรณ์ทางการเกษตรได้มากขึ้น ดังนั้นเห็นด้วยที่รัฐบาลจะดำเนินนโยบายนี้ต่อไป โดยผู้ตอบมากถึง 79.4% พร้อมเข้าร่วมในโครงการต่อไปแน่นอน มีเพียง 6% ไม่เข้าร่วม เพราะขายเองได้ราคาดีกว่า และอีก 14.5% ไม่แน่ใจ สำหรับราคาจำนำที่ต้องการได้คือ

เฉลี่ยที่กิโลกรัม (กก.) ละ 5.18 บาท จากราคาจำหน่ายปัจจุบันที่ประมาณ กก.ละ 3 บาท ส่วนสิ่งที่ต้องการให้รัฐบาล  
ดำเนินการเช่นเดียวกับกรณีข้าว  
ที่มา กรุงเทพมหานครออนไลน์

## ธกส.แจงผลจำหน่ายข้าวเปลือกนาปี-นาปรัง ส่งมอบแล้ว 4.06 ล้านตัน

นายลักษณะ วจนานวัช ผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) เปิดเผยว่า ตามที่  
รัฐบาลมีนโยบายให้ ธ.ก.ส.ดำเนินการโครงการรับจำหน่ายข้าวเปลือกปีการผลิต 2554/55 เพื่อยกระดับราคาข้าวเปลือก  
และช่วยให้เกษตรกรขายข้าวได้คุ้มกับต้นทุนการผลิต โดยการดำเนินโครงการครั้งนี้ไม่จำกัดปริมาณข้าวเปลือกที่จะ  
นำมาเข้าร่วมโครงการ ซึ่งผลการดำเนินงาน ณ วันที่ 10 ก.ค.55 ในส่วนของข้าวเปลือกนาปี ปีการผลิต 2554/55 เริ่ม  
ตั้งแต่วันที่ 7 ต.ค.54 สิ้นสุดวันที่ 29 ก.พ.55 ยกเว้นภาคใต้จะสิ้นสุดวันที่ 31 ก.ค.55 มีเกษตรกรเข้าร่วมโครงการ  
1,141,727 ราย ปริมาณข้าวเปลือก 6,973,225 ตัน จำนวนเงิน 118,442 ล้านบาท และได้มีการสีแปรสภาพ  
ข้าวเปลือกเป็นข้าวสารส่งมอบให้กับคลังสินค้ากลางไปแล้ว 4.06 ล้านตัน

สำหรับโครงการรับจำหน่ายข้าวเปลือกนาปรัง ซึ่งเริ่มโครงการมาตั้งแต่วันที่ 1 มี.ค.55 สิ้นสุดวันที่ 15 ก.ย.55  
ส่วนภาคใต้จะสิ้นสุดโครงการในวันที่ 31 ต.ค.55 ขณะนี้มีเกษตรกรเข้าร่วมโครงการ 885,933 ราย ปริมาณ  
ข้าวเปลือก 9,563,388 ตัน จำนวนเงิน 139,460 ล้านบาท โดยมีการสีแปรสภาพข้าวเปลือกเป็นข้าวสารส่งมอบ  
คลังสินค้ากลางไปแล้วจำนวน 3.93 ล้านตัน

ที่มา ไทยรัฐออนไลน์

## โลกจ่อเผชิญวิกฤตอาหารรอบใหม่จากภัยแล้งสุทธรอบ 50 ปีของสหรัฐ เอฟเอไอห่วง

### กระทบคนจน

โลกกำลังเผชิญกับวิกฤตอาหารครั้งใหม่จากการที่ภัยแล้งครั้งรุนแรงที่สุดของสหรัฐอเมริกาในรอบมากกว่า  
50 ปี ผลักดันราคาสินค้าเกษตรสู่ระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ โดยราคาข้าวโพดและถั่วเหลืองพุ่งสูงทุบสถิติเมื่อวันที่  
19 กรกฎาคม ทำลายสถิติราคาสูงสุดเดิมในช่วงวิกฤตเมื่อปี 2550-2551 ที่ส่งผลให้เกิดการจลาจลภายในกว่า 30  
ประเทศทั่วโลก ส่วนราคาข้าวสาลียังไม่แตะระดับสูงสุด แต่ถีบตัวสูงขึ้นมากกว่า 50 เปอร์เซ็นต์ในรอบ 5 สัปดาห์ ซึ่ง  
สูงกว่าระดับเมื่อปี 2553 ที่เกิดจากการห้ามส่งออกข้าวสาลีจากสหรัฐไปยังรัสเซีย

ภัยแล้งในสหรัฐ ซึ่งเป็นประเทศผู้ผลิตและส่งออกข้าวโพดไปทั่วโลกคิดเป็นเกือบครึ่งหนึ่งของข้าวโพด  
ทั้งหมด รวมทั้งผลิตและส่งออกถั่วเหลืองและข้าวสาลีส่วนใหญ่ของโลก จะส่งผลกระทบต่อยัง ประเทศอื่นๆ ในวง  
กว้างตั้งแต่จีนไปจนถึงอียิปต์

เดวิด เนลสัน นักยุทธศาสตร์โลกของราโบแบงก์ในเนเธอร์แลนด์ บอกว่า "วันนี้ ภัยหายนะด้านพืชผลของสหรัฐ  
น่ากลัวอย่างแท้จริง เมื่อเทียบกับเมื่อปี 2551 ที่การขยับขึ้นของราคาในตอนนั้นมาจากแรงผลักดันของการขาดแคลน"

ไฮเซ กราเซียโน ดา ซิลวา ผู้อำนวยการใหญ่ของ องค์การอาหารและการเกษตรแห่งสหประชาชาติ (เอฟเอ  
โอ) เปิดเผยกับหนังสือพิมพ์ไฟแนนเชียลไทม์สของอังกฤษว่า "ผมค่อนข้างจะเป็นกังวลกับราคาของโภคภัณฑ์อาหาร  
ที่เพิ่มขึ้น หากคิดถึงผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นกับผู้ที่มีฐานะยากจนซึ่งต้องใช้เงินมากถึง 75 เปอร์เซ็นต์ของรายได้ไป  
กับการซื้ออาหาร"

เมื่อปี 2550-2551 ราคาอาหารที่เพิ่มสูงขึ้นจุดชนวนให้เกิดการจลาจลในบังกลาเทศไปจนถึงเฮติ ขณะที่  
จำนวนของประชากรที่ยังหิวโหยในโลกนี้ทะลุ 1,000 ล้านคน อย่างไรก็ตาม นักเศรษฐศาสตร์ชี้ว่าอุปทานของข้าวและ  
ข้าวสาลี อาหารหลักของผู้คนยากจนส่วนใหญ่ของโลก ยังคงมีอย่างล้นเหลือ และในราคาที่สามารถควบคุมได้

โจเซฟ เกลาเบอร์ หัวหน้านักเศรษฐศาสตร์ของกระทรวงเกษตรสหรัฐ (ยูเอสดีเอ) ยังคงมองว่า สถานการณ์  
ในปัจจุบัน "ดีกว่าเมื่อปี 2551 มาก" โดยกล่าวว่า



"ราคาในตอนนั้นสูงมากกว่าอย่างไม่ต้องสงสัย แต่เรามีปัญหาขาดแคลนข้าวสารอย่างรุนแรงเมื่อปี 2550-2551 แต่ผมไม่เห็นปัญหานั้นในตอนนั้น"

จัสติน ฟอร์ไซธ์ ผู้อำนวยการบริหารขององค์การ เซฟ เดอะ ซิลเดรน บอกว่า ราคาอาหารที่เพิ่มขึ้นมีแนวโน้มว่าจะส่งผลกระทบต่อกลุ่มคนที่ยากจนที่สุดของโลก "ผู้คนจำนวนมากใช้ชีวิตอยู่ใกล้กับเส้นแบ่งมาก ราคาอาหารที่เพิ่มขึ้นทำให้ผู้คนเหล่านี้จากที่เคยรับมือกับปัญหาได้กลายเป็นไม่สามารถรับมือได้"

ยูเอสดีเอได้ลดประมาณการผลผลิตข้าวโพดลงเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเหลือระดับต่ำสุดในรอบ 25 ปี และสถานการณ์ยังคงเลวร้ายลงเรื่อยๆ นักอูคูนิยมิวิทยาเตือนว่าอย่างน้อยครึ่งหนึ่งของสายการผลิตข้าวโพดและถั่วเหลืองของสหรัฐฯจะยังคงแล้งไปจนถึงปีข้างหน้า และบรรดาผู้ค้าต่างลดประมาณการผลผลิตข้าวโพดลงอีก 8-15 เปอร์เซ็นต์

นายกราชเซียโน ดาซิลวา กล่าวว่า เอฟเอโอจะมีการประชุมสุดยอดระหว่างรัฐบาลภายในสิ้นปีนี้เพื่อแก้ปัญหาความมั่นคงด้านอาหารหากสถานการณ์พืชผลยังคงเลวร้ายลงอีก (ไฟแนนเชียลไทมส์)

ที่มา มติชนรายวัน

\*\*\*\*\*

## เวียดนาม

สมาคมอาหารของเวียดนาม (The VietNam Food Association; VFA) รายงานว่า การส่งออกข้าวช่วงวันที่ 1-17 ก.ค. 2555 มีจำนวน 252,489 ตัน มูลค่า 106.43 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ และนับตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. - 17 ก.ค. 2555 มีจำนวนรวม 3.664 ล้านตัน มูลค่า 1.672 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ โดยปริมาณลดลง 13% และมูลค่าลดลง 16% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2554 ที่ส่งออกได้ 4.205 ล้านตัน มูลค่า 1.986 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ (FOB) โดยในช่วง 6 เดือนแรกของปีนี้ผู้ส่งออกได้ทำสัญญาขายข้าวไปแล้วประมาณ 5.2 ล้านตัน

ทางด้านสถานการณ์ราคาข้าวส่งออกของเวียดนามอยู่ในระดับทรงตัวแม้ว่าอุปทานข้าวในตลาดจะมีมากขึ้น แต่เนื่องจากรัฐบาลได้มอบหมายให้ผู้ส่งออกเข้ามารับซื้อข้าวเพื่อเก็บสต็อกไว้เป็นเวลา 3 เดือนจึงช่วยให้ราคาข้าวไม่อ่อนตัวลง โดยข้าวขาว 5% ราคาอยู่ที่ระดับ 410-415 เหรียญสหรัฐฯต่อตัน FOB (Saigon Port) เท่ากับสัปดาห์ก่อน ขณะที่ข้าวขาว 25% ราคาอยู่ที่ระดับ 370-380 เหรียญสหรัฐฯต่อตัน FOB จากระดับ 375-375 เหรียญสหรัฐฯต่อตัน FOB เมื่อสัปดาห์ก่อน

ที่มา [Riceonline.com](http://Riceonline.com)

## อินเดีย

มีรายงานว่า จากความล่าช้าของฤดูมรสุมในอินเดียในปีนี้ซึ่งทำให้ปริมาณน้ำทั่วประเทศขาดแคลนคิดเป็นร้อยละ 23 จนถึงวันที่ 16 กรกฎาคม 2555 ส่งผลให้ประมาณการระดับปริมาณน้ำฝนอยู่ในช่วงระหว่างเกือบเท่าปกติ จนถึงต่ำกว่าปกติ โดยคาดว่าพื้นที่ที่จะขาดแคลนน้ำคือ บริเวณพื้นที่ทางตอนเหนือและตะวันตกของประเทศ ซึ่งรวมถึงรัฐราชสถาน ปัญจาบ และहरยาณา

ทั้งนี้ รัฐบาลอินเดียได้เตรียมแผนรับมือต่อปัญหาฝนแล้งดังกล่าวใน 7 รัฐได้แก่ รัฐราชสถาน กุชราต มัธยประเทศ มหาราษฏระ กรณาฏกะ อานธรประเทศ และทมิฬนาฑู โดยการเตรียมเมล็ดพันธุ์พืชที่มีวงจรชีวิตสั้นไว้หลาย ๆ พันธุ์ เช่น ข้าวเปลือก ธัญพืชประเภทถั่วต่างๆ ละหุ่ง และงา เป็นต้น เพื่อให้เกษตรกรได้มีพืชทางเลือกในการเพาะปลูกในช่วงขาดแคลนน้ำ ซึ่งรัฐบาลได้เตรียมเมล็ดพันธุ์พืชไว้จำนวน 560,000 ตัน ครอบคลุมพื้นที่ 340,000 ล้านตารางเมตร

ทางด้านกระทรวงเกษตรของอินเดียเปิดเผยว่า ความคืบหน้าการเพาะปลูกข้าวในอินเดียปรับตัวลดลง 19% สู่ระดับ 60.5 ล้านไร่ในปีนี้ จาก 75.25 ล้านไร่ในช่วงเดียวกันของปีก่อน

นายเค.วี. โทมัส (K.V. Thomas) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอาหารของอินเดีย (Food Minister) กล่าวว่า อินเดียจะปรับปรุงกฎข้อบังคับเกี่ยวกับการส่งออกสินค้าเกษตร 15 วันหลังจากนี้ และจะพิจารณาให้มีการกำหนด เพดานการสำรองผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรที่ผู้ค้าสามารถสำรองได้ เพื่อเป็นการควบคุมราคาข้าวที่ให้ผลผลิตเป็น น้ำมันและข้าวที่พุ่งสูงขึ้น

ทั้งนี้ นายแอล.เอส. ราธอร์ (L.S. Rathore, director general of the India Meteorological Department) อธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยาของอินเดีย กล่าวว่า ฤดูมรสุมซึ่งจะให้ปริมาณน้ำฝนมากกว่า 70% ของปริมาณน้ำฝนที่ตกในแต่ละปีในอินเดีย มีปริมาณน้อยที่สุดตั้งแต่ 2552 ซึ่งมีปริมาณน้ำฝนเพียง 22% น้อยกว่าปริมาณน้ำฝนเฉลี่ยในช่วง 50 ปีที่ผ่านมา นอกจากนี้ ปริมาณน้ำฝนในเดือนก.ค. ซึ่งเป็นเดือนที่ฝนตกหนักมากที่สุดในช่วงฤดูฝนระหว่างเดือน มิ.ย.-ก.ย. อาจมีปริมาณน้อยกว่าที่คาดการณ์ไว้เมื่อเดือน มิ.ย. ที่ผ่านมา

มีรายงานว่าจากสภาพความแออัดที่ท่าเรือของอินเดียกำลังทำให้เกิดปัญหาความล่าช้าในการส่งมอบ ข้าวโพดและข้าวไปยังตลาดในแถบเอเชียและแอฟริกา ซึ่งมีรายงานว่าท่าเรือทางฝั่งตะวันออกของประเทศมีเรือบรรทุกสินค้าจอดรอไหลตลิ่งสินค้านานถึง 20-25 วัน ซึ่งอาจจะส่งผลให้ผู้ซื้อสินค้าปลายทางต้องประสบปัญหาขาดแคลนสินค้า เพราะมีการส่งมอบไม่ทัน

ที่มา [Riceonline.com](http://Riceonline.com) และสำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ)

## กัมพูชา

กัมพูชาจะลงนามบันทึกความเข้าใจ (Memorandum of Understanding; MOU) กับอินโดนีเซียในระหว่างการประชุมรัฐมนตรีอาเซียน (The 44<sup>th</sup> ASEAN Economic Ministers Meeting) ในเดือน ส.ค. นี้ โดยกัมพูชาจะจัดหาข้าวให้อินโดนีเซียปีละ 100,000 ตัน ทั้งนี้ในช่วง 6 เดือนแรก กัมพูชาส่งออกข้าวแล้ว 92,000 ตัน โดยไตรมาสแรกส่งออก 38,409 ตัน และไตรมาสที่ 2 ส่งออกเพิ่มเป็น 53,591 ตัน โดยในปีนี้รัฐบาลตั้งเป้าส่งออก 400,000 ตัน

ที่มา [Riceonline.com](http://Riceonline.com)

## พม่า

สมาคมอุตสาหกรรมข้าวพม่า The Myanmar Rice Industry Association (MRIA) ตั้งเป้าส่งออกข้าวในปีงบประมาณ 2012/13 ไว้ที่ 1 ล้านตัน เพิ่มขึ้น 17% หรือ 150,000 ตัน จากจำนวน 850,000 ตัน ที่ส่งออกในปี 2011/12

ที่มา [Riceonline.com](http://Riceonline.com)

## เกาหลีใต้

หน่วยงานจัดซื้อของเกาหลีใต้ (The state-run Korea Agro-Fisheries & Food Trade Corp.) ประกาศผลการประมูลซื้อข้าวกล้องเมื่อวันที่ 17 ก.ค. ที่ผ่านมา โดยตกลงซื้อจากไทยจำนวน 15,515 ตัน แต่ได้ยกเลิกการประมูลซื้อข้าวอีก 49,472 ตัน นอกจากนี้ หน่วยงานจัดซื้อของเกาหลีใต้ จะจัดประมูลซื้อข้าวกล้องเมล็ดกลาง และข้าวสารเมล็ดกลางจากออสเตรเลียจำนวน 9,494 ตัน โดยจะรับข้อเสนอไปจนถึงวันที่ 31 ก.ค. นี้

ที่มา [Riceonline.com](http://Riceonline.com)

## ไนจีเรีย

มีรายงานว่า หลังจากที่รัฐบาลประกาศใช้อัตราภาษีนำเข้าข้าวอัตราใหม่ตั้งแต่วันที่ 1 ก.ค. ที่ผ่านมา โดยเพิ่มขึ้นจาก 227 เหรียญสหรัฐต่อตันเป็น 367 เหรียญสหรัฐต่อตัน ทำให้มีการลักลอบนำเข้าข้าวตามแนวชายแดนที่ติดกับประเทศเบนินวันละประมาณ 8,000 ตัน มูลค่าประมาณ 1 ล้านไนรา (ประมาณ 6,207 เหรียญสหรัฐ)

ที่มา [Livericeindex.com](http://Livericeindex.com)